



*Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha Tháng 4: Cầu cho Các nhân viên phục vụ ở những vùng chiến tranh. Cầu cho thành phần bác sĩ cùng với cộng tác viên nhân đạo của họ, ở những vùng chiến tranh, đang liều mạng để cứu sống những người khác.*

## SỨ ĐIỆP của ĐTC PHANXICÔ

**„Tạo vật ngong ngóng mong chờ việc tỏ hiện của con cái Thiên Chúa“ Rm 8,19**

Anh chị em thân mến,

Mỗi năm, qua Mẹ Hội Thánh, „Thiên Chúa ban cho chúng ta mùa hân hoan này khi chúng ta dọn mình cử hành mầu nhiệm vượt qua bằng tâm trí được đổi mới, khi chúng ta nhớ lại các biến cố lớn lao đã cống hiến cho chúng ta sự sống mới trong Chúa Kitô“ Kinh Tiễn Tụng Mùa Chay. Vậy chúng ta có thể hành trình từ Phục Sinh đến Phục Sinh, hướng tới sự viên trọn của ơn cứu độ chúng ta đã lãnh nhận như hoa trái của mầu nhiệm Chúa Kitô vượt qua “vì trong niềm hy vọng chúng ta đã được cứu độ” Roma 8,24. Mầu nhiệm cứu độ này, vẫn tác động nơi chúng ta trong cuộc sống trần gian này của chúng ta, là một tiến trình năng động cũng bao gồm cả lịch sử cùng tất cả mọi tạo vật. Như Thánh Phaolô nói: “tạo vật ngong ngóng mong chờ sự tỏ hiện của con cái Thiên Chúa” Rm 8:19. Theo chiều hướng ấy, tôi muốn cống hiến một số suy tư để hỗ trợ cuộc hành trình hoán cải của chúng ta cho Mùa Chay và Mùa Phục Sinh tới đây.

### 1. Việc cứu chuộc tạo vật

Việc cử hành Tam Nhật Vượt Qua của cuộc thương khó Chúa Kitô, bị giết và phục sinh, tột đỉnh của phụng niệm, hằng năm kêu gọi chúng ta thực hiện một cuộc hành trình sửa soạn, với ý thức rằng hữu thể của chúng ta được nên giống Chúa Kitô Rm 8,29 là một tặng ân vô giá của lòng thương xót Chúa

Khi chúng ta sống như con cái của Thiên Chúa, được cứu độ, được Thánh Thần dẫn dắt Rm 8,14, và có thể nhận biết cùng tuân phục lề luật của Thiên Chúa, bắt đầu bằng thứ luật được viết ở trong lòng của chúng ta cũng như nơi thiên nhiên, thì chúng ta cũng mang lại thiện ích cho cả tạo vật nữa, bằng việc hợp tác trong việc cứu chuộc nó. Khi tình yêu của Chúa Kitô biến đổi đời sống của các thánh trong tâm linh, thân xác và linh hồn, thì các vị ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa. Bằng nguyện cầu, chiêm niệm và nghệ thuật, các ngài cũng bao gồm cả các tạo vật khác trong việc ngợi khen chúc tụng của các vị, như chúng ta cảm mến thấy được diễn tả ở „Bài Ca Tạo Vật“ của Thánh Phanxicô Assisi Laudato Si 87. Tuy nhiên, trên thế giới này, việc hòa hợp được xuất phát từ ơn cứu độ ấy liên li bị đe dọa bởi quyền lực tiêu cực của tội lỗi cùng sự chết.

## 2. Quyền lực hủy hoại của tội lỗi

Thật vậy, khi chúng ta không sống như con cái của Thiên Chúa, chúng ta thường tác hành một cách hủy hoại đối với tha nhân cùng các tạo vật khác - và cả bản thân chúng ta nữa - vì chúng ta bắt đầu, không nhiều thì ít, nghĩ thấy rằng chúng ta có thể sử dụng chúng như chúng ta mong muốn. Vậy tình trạng này xảy ra, ở chỗ, chúng ta bắt đầu sống một đời sống vượt qua những giới hạn thân phận làm người của chúng ta cũng như của chính thiên nhiên. Chúng ta chiều theo những ước muốn thả lỏng, được Sách Khôn Ngoan thấy như là một kiểu mẫu của kẻ vô thần, thành phần tác hành không quan tâm đến Thiên Chúa và niềm hy vọng cho tương lai cf. 2,1-11. Nếu chúng ta không biết liên li hướng về Lễ Phục Sinh, về chân trời của Phục Sinh, thì cái tâm thức chủ trương “tôi muốn nó tất cả và tôi muốn nó bây giờ đây” và “không bao giờ đủ cho cái quá nhiều” xảy ra.

Cội nguồn của tất cả mọi sự dữ là tội lỗi, ngay từ khi vừa xuất hiện, nó đã làm lũng đoạn mối hiệp thông của chúng ta với Thiên Chúa, với người khác và với chính tạo vật, loài tạo vật chúng ta đặc biệt liên hệ với nơi thân xác của chúng ta. Tình trạng lũng đoạn về mối hiệp thông với Thiên Chúa cũng làm suy yếu mối liên hệ hòa hợp với môi trường chúng ta được kêu gọi để sống, do đó ngôi vườn ấy đã trở thành một thứ hoang địa Gen 3,17-18. Tội lỗi là cái khiến con người nghĩ mình là chúa tể của tạo vật, thấy mình như là chủ tể tuyệt đối của chúng và sử dụng chúng, không phải cho mục đích như Thiên Chúa muốn mà là cho các lợi lộc của mình, gây tác hại cho các tạo vật khác.

Một khi không tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, luật yêu thương, thì sẽ không tránh được luật của kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Tội lỗi là những gì ẩn nấp ở trong lòng của con người, mặc hình thức tham lam và việc tha hồ theo đuổi những gì là thoải mái dễ chịu, không quan tâm đến thiện ích của kẻ khác cũng như của chính bản thân mình. Nó dẫn đến việc khai thác tạo vật, cả con người lẫn môi trường, vì lòng tham vô đáy coi hết mọi ước muốn như một thứ quyền lợi, để rồi không sớm thì muộn sẽ hủy hoại tất cả những gì nó nắm bắt.

## 3. Quyền lực chữa lành của việc thống hối và tha thứ

Tạo vật ngong ngóng cần đến việc tỏ hiện của con cái Thiên Chúa, thành phần được tác tạo thành “một tạo vật mới”. Vì “nếu ai ở trong Chúa Kitô thì họ là một tạo vật mới; con người cũ đã qua; này đây con người mới đã đến” 2 Cor 5,17. Thật vậy, nhờ việc tỏ hiện của họ mà chính tạo vật cũng có thể cử hành mầu nhiệm Phục Sinh, hướng về một trời mới và đất mới Rev 21,1. Con đường dẫn đến Lễ Phục Sinh đòi chúng ta phải canh tân bộ mặt cùng tâm hồn của chúng ta như là Kitô hữu, nhờ việc thống hối, hoán cải và tha thứ, nhờ đó sống trọn vẹn ân sủng dồi dào của mầu nhiệm vượt qua.

“Việc mong ngóng” này, nỗi mong chờ này của tất cả mọi tạo vật, sẽ được nên trọn nơi việc tỏ hiện của con cái Thiên Chúa, tức là, khi Kitô hữu cũng như tất cả mọi người dứt khoát chấp nhận “tình trạng quặn quại sinh con” nơi việc hoán cải. Tất cả mọi tạo vật được kêu gọi cùng với chúng ta tiến lên “từ tình trạng nô lệ vào sự băng hoại của nó và đạt đến quyền tự do hiển vinh của con cái Thiên Chúa” Rm 8,21. Mùa Chay là một dấu hiệu có tính cách bí tích của việc hoán cải này.

Nó mời gọi Kitô hữu hãy hiện thực mầu nhiệm vượt qua một cách sâu xa hơn và cụ thể hơn nơi đời sống riêng tư, gia đình và xã hội của mình, nhất là bằng việc chay tịnh, nguyện cầu và bố thí.

Việc chay tịnh, tức là biết thay đổi thái độ của chúng ta đối với kẻ khác cũng như với tất cả mọi tạo vật, loại trừ đi cái khuynh hướng muốn “nuốt” lấy hết mọi sự cho thỏa mãn cái tham lam của chúng ta, và sẵn sàng chịu khổ vì yêu thương, một tình yêu có thể lấp đầy cái trống rỗng của tâm can chúng ta. Việc cầu nguyện là việc dạy cho chúng ta biết loại trừ đi những gì là ngẫu tượng và tính tự mãn về cái tôi của mình, và nhận biết rằng mình cần đến Chúa và lòng thương xót của Ngài. Việc bố thí là việc giúp chúng ta thoát khỏi cái điên rồ của việc tích trữ mọi sự cho chính mình theo niềm tin tưởng ảo vọng rằng chúng ta có thể bảo toàn một tương lai không thuộc về chúng ta. Nhờ đó tái khám phá được niềm vui nơi dự án của Thiên Chúa cho tạo vật cũng như cho từng người chúng ta, đó là kính mến Ngài, yêu thương anh chị em của chúng ta, cùng toàn thể thế gian, nhờ đó gặp thấy hạnh phúc đích thực của chúng ta nơi tình yêu ấy.

Anh chị em thân mến, giai đoạn “mùa chay” 40 ngày Con Thiên Chúa đã sống trong sa mạc của tạo vật có mục đích làm cho nó một lần nữa thành ngôi vườn của mối hiệp thông với Thiên Chúa như nó đã là trước nguyên tội Mk 1,12-13 - Is 51,3. Chớ gì Mùa Chay của chúng ta năm này là một cuộc hành trình theo con đường này, mang hy vọng của Chúa Kitô đến cho cả tạo vật, nhờ đó nó được “giải thoát cho khỏi tình trạng nô lệ của mình cho băng hoại và đạt được quyền tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa” Rm 8,21. Chúng ta đừng để cho mùa ân sủng này qua đi cách vô ích! Chúng ta hãy xin Thiên Chúa giúp chúng ta tiến bước trên lên đường thực lòng hoán cải. Chúng ta hãy bỏ lại những gì là vị kỷ và say mê bản thân mình, và hãy hướng về Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy đứng bên anh chị em đang thiếu thốn của chúng ta, chia sẻ cho họ những gì về tinh thần cũng như vật chất. Nhờ đó, bằng việc cụ thể đón mừng cuộc vinh thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết trong đời sống của mình, chúng ta cũng sẽ chiếu tỏa quyền lực biến đổi của nó cho tất cả mọi tạo vật.

*Vatican ngày 4/10/2018*

### **Lễ Thánh Phanxicô Assisi**

Anh Chị Em thân mến!

Những Chia Sẻ và những Suy Tư của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Mỗi Người trong chúng ta sẽ dẫn đưa chúng ta đến Sự Sống Trọn vẹn với Thiên Chúa và qua đó cũng dẫn chúng ta đến gần những người đang sống chung quanh chúng ta. Xin Chúa chúc lành và luôn cùng đồng hành với chúng ta và trên Mọi Nẻo Đường chúng ta đi!

Kính chúc Anh Chị Em và Gia Đình của Anh Chị Em Một Đại Lễ Phục Sinh 2019 tràn đầy muôn vàn Hồng Ân, Ôn Sủng và Lòng Thương Xót của Chúa Kytô Phục Sinh.

Phục Sinh 2019

P. Franz Nguyen SAC

## Tường Trình Khoáng Đại I.2019

Ngày Chúa Nhật 24.02.2019 Ban Điều Hành đã cùng với Cha Tuyên Úy họp phiên Khoáng Đại tại Unna. Một vài Tin Tức thông báo đến Cộng Đồng:

1. Tôi hết lòng cảm ơn Cựu Ban Chấp Hành của CĐồng đã làm việc hết mình trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Tôi vẫn biết rằng vì trong Vai Trò của Tuyên Úy nên đã có những phản ứng không được hài lòng Mọi Người, nhưng thâm tâm của tôi thì vẫn không muốn điều gì xảy ra làm phật lòng Cả Nhà. Xin Cả Nhà hãy tiếp tục cộng tác và sinh hoạt với tôi trong Tinh Huynh Đệ! Thành thật cảm ơn Ban Cựu Ban Chấp Hành CĐồng! Chúc mừng Tân Ban Chấp Hành CĐồng. Xin Chúa chúc lành và ban Chúa Thánh Thần để cho BCH ý thức vai trò và trách nhiệm đầu tàu của mình!

2. Về việc lập Danh Sách Cộng Đồng năm 2018 vừa qua không được kết quả như mong muốn. Xem ra các Đại Diện các CĐoàn không mấy quan tâm và thậm chí cũng chẳng gửi Danh Sách của chính Gia Đình mình cho tôi. Theo như Danh Sách Tổng Cộng của Cộng Đồng chúng ta chỉ có vón vẹn 125 Gia Đình bao gồm 419 người. Tôi rất ngạc nhiên và rất buồn khi Hai Cộng Đoàn Don Boco và Lippstadt không có ai tham gia vào việc ghi danh!

3. Việc Hành Hương Fatima: Giá 670,00€ từ ngày 11. đến 18.08.2019. Đã có 23 người ghi danh tham dự. Đến cuối tháng 4 nếu số người ghi danh không được 30 người thì việc Hành Hương sẽ hủy bỏ!

4. Hội Xuân Dân Tộc năm nay tôi thấy kết quả rất tốt. Cảm ơn Ông Cựu Chủ Tịch Đaminh Phạm Tiến Dũng đã dẫn HX DT về Dortmund và Tổ Chức thật tốt, mang nhiều Kết Quả rất đáng khích lệ.

5. Không thấy có Cộng Đoàn nào ghi danh người mà tôi mời gọi để đem Mình Thánh Chúa cho những người đau yếu, bệnh hoạn trong Cộng Đoàn, ngoài Ông Đaminh Phạm Tiến Dũng đã tinh nguyện cho CĐ Các Thánh Tử Đạo VN. Tôi ngạc nhiên và tự hỏi: Trước Cái Chết, Sự Đau Khổ hay Sự Ra Đi của người thân, nhất là Cha Mẹ mình, mà ai ai cũng đều dửng dưng như vậy? Tại sao?

6. Tôi dự định sẽ sát nhập Đội Giúp Lễ vào Sinh Hoạt Thanh Thiếu Niên của Cộng Đồng vì làm như thế sẽ tiện lợi và đỡ làm cho Trường Ban Phụng Vụ phải mất nhiều thời gian kêu gọi sinh hoạt hay muốn tổ chức gì cho Các Em.

7. Việc bảo vệ Các Em Thanh Thiếu Niên và Thiếu Nhi trước Thảm Cảnh Bi Đát hiện nay của Đức Thánh Cha Phanxicô.

8. Tôi phân vân mãi về việc làm Führungszeugnis cho những người làm việc trong Cộng Đồng chúng ta.

### Tân Ban Đại Diện CĐ Các Thánh Tử Đạo VN nhiệm kỳ 2019-2021

- Cộng Đoàn Trưởng: Ông Giuse Lê Minh Dương.
- Phó Nội Vụ: Ông Phanxico Xavie Phạm Tâm Điểm.
- Phó Ngoại Vụ: Bà Anna Nguyễn Ngọc Huyền Nga.
- Thư Ký: Bà Maria Trịnh Thị Ngọc Thúy.
- Thủ Quỹ: Bà Maria Thanh Hà Backhove.

Chân thành cảm ơn Ban Cựu Điều Hành Cộng Đoàn đã đóng góp những Công

Sức, những Hy Sinh, chia sẻ những Gánh Nặng của Cộng Đoàn! Chúc mừng Ban Tân Đại Diện Cộng Đoàn đã sẵn sàng chung tay, góp sức và cùng đồng hành với Cộng Đoàn. Xin Chúa ban những On và các Đức Tính cần thiết để Ban Tân Đại Diện biết sẵn sàng và hy sinh cho Cộng Đoàn!

### **Mời tham dự Tĩnh Tâm Tam Nhật Thánh**

Kính mời Anh Chị Em về tham dự Tĩnh Tâm Tam Nhật Thánh để chuẩn bị mừng Đại Lễ Phục Sinh với Cha Phanxicô Từ Thiện Huân SDB

#### **Chương Trình:**

• **Thứ Năm 18.04. – Chúa lập Phép Thánh Thể:** tại Herz-Jesu. Gabelsberger-Str. 2 59425 Unna. *Thánh Lễ chung của Cộng Đoàn lúc 17:00giờ.*

• **Thứ Sáu 19.04. – Chúa chịu chết** tại St. Elisabeth - Haldenstr. 12 – 44623 Herne. Tĩnh Tâm cho Cha Mẹ Trẻ lúc 10:00giờ. Ai muốn tham dự và ăn trưa xin vui lòng ghi danh nơi Anh Dũng. Điện thoại số: 0208-7402228.

*Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh trong Thánh Đường lúc 17:00giờ.*

• **Thứ Bảy 20.04. – Vọng Phục Sinh** tại St. Elisabeth - Haldenstr. 12 – 44623 Herne. Tĩnh Tâm cho Cộng Đoàn lúc 10:00giờ. Ai muốn tham dự và ăn trưa xin vui lòng ghi danh nơi Ông Chủ Tịch Trình. Điện thoại số: 02383-6134241.

*Thánh Lễ Vọng Phục Sinh trong và ngoài Thánh Đường lúc 18:00giờ.*

*Tiền ăn trưa 10,00€ cho mỗi người/một ngày.*

• **Đại Lễ Phục Sinh 21.04.** – tại Hl. Dreifaltigkeit. Helmholtzstr. 7 – 44649 Herne. *Thánh Lễ lúc 15:00giờ.*

*Xin Các Cộng Đoàn Trưởng vui lòng thông tin đến trong Cộng Đoàn của mình và vui lòng ghi danh ai tham dự và gửi danh sách cho Ông Trình, Chủ Tịch Cộng Đoàn!*

### **Thông Báo Ban Thánh Ca**

1. Mời tập hát tổng dợt cho Đại lễ Phục Sinh Cộng Đoàn: Ban Thánh Ca xin mời ca đoàn Cäcilia, ca đoàn Mông Triệu, ca đoàn Têrêxa, ca đoàn Vincentê và tất cả các ca viên không thuộc các ca đoàn trên cùng về tập hát tổng dợt cho đại lễ Phục Sinh vào lúc 14g00 ngày 14.04 tại hội trường nhà xứ St. Elisabeth - Brunnen str.11- 44623 Herne.

2. Xin quý Ông Bà, Anh Chị Em khi đến dự thánh lễ nhớ đem PC III để cùng hát cộng đồng trong các nghi thức và thánh lễ ngày thứ Bảy và Chúa Nhật Phục Sinh. *(Kể từ Phục Sinh năm nay trở đi khi đi dự thánh lễ chung của Cộng Đoàn xin quý Ông, ACE nhớ luôn luôn đem PC theo để cùng hát chung)*

### **Những Bài Hát trong Tuần Thánh:**

<b>Thánh Ca cho Thứ Năm:</b>	<b>Chúa lập Phép Thánh Thể</b>
1. Hãy yêu thương nhau	PC 646
2. Xin vâng Ý Cha	PC 644
3. Lậy Cha! Nếu có thể	PC 650
4. Lậy Chúa đoái thương	PC 654

**Thánh Ca cho Thứ Sáu PS:****Chúa Chịu Chết****Đi dâng Thánh Giá****PC 630**

1. Lời vọng Tình Yêu

**PC 642**

2. Con Đường Ngài đã đi qua

**PC 640**

3. Giờ Tử Nạn

**PC 638**

4. Linh Ca II

**PC 632****Thánh Ca cho ngày Thứ Bảy PS:****Đêm Vọng Phục Sinh**

1. Vang lên muôn lời ca

**PC 658**

2. TV 117

**PC 666**

3. Dâng Bánh Thánh

**PC 568**

4. Hãy Chối Dậy

**PC 672**

5. Chúa Phục Sinh

**PC 675****Thánh Ca cho ngày Chúa Nhật PS:**

1. NL: Nào ta hãy mừng vui

**PC 659**

2. ĐC: Đính kèm

3. CTL: Bà Maria (Hoan ca PS)

**PC 663**

4. DL: Lời dâng

**PC 566**

5. HL: Chúa sống lại rồi.

**PC 660**

6. KL: Chúa Phục Sinh.

**PC 675****Mời tham dự Đại Lễ Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa**

Ngày CN 28.04.2019 lúc 15:00giờ tại 44623 Herne. Haldenstr. 12. St. Elisabeth.

Kính mời Cả Nhà chúng ta về tham dự Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa.

**Thư Mời tham dự Đại Hội Công Giáo lần thứ 43**

Trân trọng kính mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em, Các bạn trẻ và các cháu thiếu nhi, đến tham dự Đại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 43 với

**Chủ đề:*****Hãy Lắng Nghe - "Habt ein hörendes Herz!"***

1. Kôn 3,9 / Joh 11,27

**Thuyết Trình Viên:*****Cha Giuse Bùi Quang Minh S.J.***và ***Cha Francis Trần Công Phán*** SDB Việt Nam - Hướng dẫn cho Giới trẻ / Thanh niên Công Giáo.**được tổ chức từ ngày 08.06.2019 đến ngày 10.06.2019 tại:*****Frankenstolz Arena & Berufschule*** – Seidelstr. 2 - 63741 Aschaffenburg**Lệ phí tham dự đại hội:**

1. Từ 4 đến 9 tuổi: 20€

2. Từ 10 tuổi trở lên: 30€

• Các tham dự viên ghi danh và đóng lệ phí nơi Vùng của mình.

• Xin Quý Chủ Tịch Vùng gửi phiếu ghi danh các tham dự viên về Liên Đoàn trước ngày 28.04.2018 theo địa chỉ ông phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ô. Phạm Anh Tuấn Tú. Tiroler Str. 4 - 63739 Aschaffenburg. Tel. 06021 - 625563 – Email: Pham-Tu@gmx.de

**Ghi chú:** 1. Không nhận ghi danh riêng lẻ trễ sau khi hết thời hạn.

2. Lệ phí 50,00€ cho những ai ghi danh trong ngày Đại Hội.

T/M Ban Chấp Hành Liên Đoàn và Ban Tổ Chức Đại Hội - ***GB. Phùng Khải Tuấn***



- Nơi nghỉ đêm ở ĐHCG xin mang theo túi ngủ.
- Xin các tham dự viên nhận phòng như thế nào, thì ra về xin vui lòng cũng sắp xếp bàn ghế lại như vậy.
- Đề phòng hoá hoạn, xin đừng nấu ăn trong phòng, vì chính quyền sở tại cấm.
- Xin mang theo thẻ khám bệnh đề phòng khi đau ốm.
- Nếu có y phục khẩn đông, áo dài Việt Nam, xin mang theo để mặc trong các Thánh Lễ và lúc Rước Kiệu.
- Nữ trang, đồ vật quý giá, tiền: xin mang theo trong người. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm khi bị mất.
- Thú vật không được mang đến khuôn viên nơi tổ chức Đại Hội.
- Ban Tổ Chức không nhận ghi danh cá nhân.

**Hành Hương Banneux.** Rue de L'Esplanade 57 – 4141 Banneux Sprimont – Belgien.

Tham dự Hành Hương kính viếng Đức Mẹ tại Banneux vào ngày Chúa Nhật 12.05.2019 với Các Cộng Đồng khác từ các nơi về. Năm nay Cộng Đồng không tổ chức thuê Xe Buýt. Xin ai muốn tham dự thì xin ghi danh nơi Cộng Đoàn Trưởng của mình và CĐT sẽ thông báo đến Ông Trình, Chủ Tịch Cộng Đồng. Xe Buýt sẽ đón tại Dortmund và Herne.

**Chương trình:** 10:50g rước kiệu – 12:30g Thánh Lễ – 14:00g đến 15:30g Ăn Trưa - Giải Lao - 15:30g đi Đàng Thánh Giá – 16:30g Châu Thánh Thể - Tôn Kính Xương Các Thánh Tử Đạo VN. *Chúng ta nhớ cầu nguyện cho Mẹ của chúng ta và cho tất cả Các Bà Mẹ đang âm thầm phải gánh chịu nhiều đau khổ, đau đớn và gặp nhiều thử thách trong Cuộc Sống.*

### Hành Hương Đức Mẹ Fatima 2019

Đến giờ đã có khoảng 23 người ghi danh tham dự Hành Hương Đức Mẹ Fatima, nhưng chưa thanh toán tiền cọc. Nếu không đủ số Cộng Đồng dự trừ là 25 người đến cuối tháng 4.2019 thì Cuộc Hành Hương sẽ không thể tổ chức được!

### Lễ Minh Máu Thánh Chúa năm nay 2019

Thánh Lễ và Rước Mình Thánh Chúa tại Dortmund hằng năm thì năm nay không thể tổ chức được vì Các Thánh Đường Công Giáo tại Dortmund sẽ cho Tin Lành mượn để tổ chức Katholikentag!

### Rao Hôn Phối

1. Anh Vincentê Phạm Việt Tú, con Ông Phạm Viết Hòa và Bà Nguyễn Thị Hoa, Tỉnh Nghệ An - Việt Nam, và Chị Anna Nguyễn con Ông Bà Madeleine Nguyễn Huỳnh Thị Ánh, thuộc Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, sẽ Thành Hôn ngày 01.06.2019 tại St. Elisabeth Parkstr. 2. 59192 Bergkamen.
2. Anh Giuse Trịnh Quốc Minh Vương, Con Ông Trịnh Văn Cường và Bà Vũ Thị Sau, thuộc Cộng Đoàn Thánh Gia Thất – Essen, sẽ thành hôn với Chị Têrêsa Nguyễn Thị Thúy Hòa, Con Ông Bà Nguyễn Văn Tịnh và Trần Thị Hồng thuộc Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo VN - Norden, lúc 15:00giờ ngày 20.07.2019 tại Thánh Đường St. Barbara, Schildberg 84, 45475 Mülheim an der Ruhr.
3. Anh Nhật và Chị Ngân, CĐ Mẹ Fatima ngày thứ bảy 27.07.2019 tại AL. Dreifaltigkeit. Herne.

4. Anh Giuse Lê Quang Khôi, Con Ông Bà Lê Minh Trục, thuộc Cộng Đoàn Mẹ Mông Triệu – Dortmund sẽ thành hôn với Chị Felicitas Nguyễn Thị Kim Uyên, Con Ông Bà Nguyễn Minh Triết thuộc Cộng Đoàn Mẹ Mông Triệu – Dortmund ngày 03.08.2019 tại Thánh Đường St. Clemens. Deutsch-Luxemburger Str. 40 – 44225 Dortmund – 44211 Essen.

*Ai biết những Anh Chị có Tên bên trên có bị mắc ngăn trở về Hôn Phối bắt buộc phải thông báo về Cha Tuyên Úy.*

### **Mời tham dự Lễ Thăng Thiên Thánh Lễ Giới Trẻ ngày 30.05.2019**

Thân mời Các Bạn Thanh Thiếu Niên, Các Bạn Trẻ và Các Gia Đình Trẻ, trong Cộng Đồng cùng về tham dự Thánh Lễ Thăng Thiên và đã trở thành Thánh Lễ của Gia Đình Trẻ lúc 14.00giờ ngày thứ năm 30.05. trong Hội Trường Nhà Xứ Dreifaltigkeit, Nhà Ông Tú. Rất mong sự tham dự của tất cả những ai có tâm hồn trẻ và ưa thích sinh hoạt trẻ. Ban Thanh Thiếu Niên CD.

### **Danh Sách Tân Ban Điều Hành Cộng Đồng NK 2019-2021**

Chủ Tịch:	Giuse Nguyễn duy Trinh
Phó Nội Vụ:	Giuse Nguyễn Văn Long
Phó Ngoại Vụ:	Antôn Trịnh Đỗ Trọng
Thư Ký:	Giuse Đặng Quốc Thanh
Thủ Quỹ:	Giuse Đặng Văn Thơ
Ban Thánh Ca:	F.X. Trần Đức Trang
Phụ Tá Ban Thánh Ca:	Phêrô Nguyễn Đình Hoàng
Ban Phụng Vụ:	Antôn Hoàng Quốc Khải
Phụ Tá Ban Phụng Vụ:	Giuse Trương Văn Tùng
Ban Giáo lý:	Đaminh Phạm Minh Khanh
Phụ Tá Giáo Lý viên	Giuse Trần Trọng Thế
Ban Khánh Tiết:	Phêrô Trần Văn Tuyệt
Ban Truyền Thông:	Savio Nguyễn Quốc Thiên
Ban Văn Nghệ:	Maria Trịnh Tố Quyên
Ban Gia Đình Trẻ:	Giuse Trịnh Quốc Trí Dũng
Ủy Viên TTN:	Monika Nguyễn Gia Phụng
Ban Xã Hội-Tài Chánh:	Giuse Lê Thành Chương
Ban Âm Thanh và Ánh Sáng:	Phêrô Đỗ Vinh

### **Thành kính phân ưu.**

Bà Têrêsa Hoàng Thị Hồng Loan, sinh ngày 14.08.1944 tại Tân Hải – Thanh Hoá - Việt Nam, CD Mẹ Mông Triệu, đã được Chúa gọi về lúc 18:43 giờ Thứ Năm ngày 28.02.2019 tại Bệnh Viện EvK Castrop-Rauxel, hưởng thọ 75 tuổi.

Xin Chúa Cha Nhân Từ thương tha thứ mọi lỗi Lỗi cùng Hình Phạt và cho Linh Hồn Têrêsa Loan vào hưởng Nhan Thánh Chúa. Thành thật phân ưu cùng các Anh Chị Em trong Gia Đình Bà Têrêsa Loan.



## TÂM LÒNG VÀNG:

*Không ai giàu đến độ, không còn thấy cần phải nhận,  
Không ai nghèo đến mức, không còn cái gì để cho.*

**Quý Cộng Đồng xin kính chính:** Trong SĐ tháng 3 vừa qua có thông báo là giúp cho Sinh Hoạt Thanh Thiếu Niên 300,00€. Số tiền này sẽ không giúp cho Mục Đích vừa nêu ở trên mà dành cho 3 Hội Đoàn: Ca Đoàn Tổng Hợp 100,00€ - Hội Cao Niên 100,00€ - Đội Giúp Lễ 100,00€. Thành thật cáo lỗi!

### Quý Tình Thương:

- ÔB Lân, CD Mẹ Fatima: 50,00€
- Ân Danh CD Mẹ Fatima: 100,00€
- AC Hường Ban, CD Vincentê: 150,00€

*Thành thật cảm ơn sự chia sẻ thật quảng đại và xin Thiên Chúa chúc lành, gìn giữ và trả ơn bội hậu cho Anh Chị Em.*

**Những Anh Chị Em đã ra đi trước chúng ta trong tháng tư:  
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Các Linh Hồn:**

- Ông Dominicô Nguyễn Hoạt, CD Thánh Cả Giuse 03.04.2003.
- Ông Phêrô Vũ Văn Thế, CD Thánh Mẫu Mân Côi 03.04.2016.
  - Anh Phaolô Nguyễn Hữu Trước, Bochum 09.04.2011.
- Ông Giuse Nguyễn Ngọc Chính, CD Thánh Cả Giuse 09.04.2013.
  - Cụ Phêrô Phạm Văn Y, CD Thánh Cả Giuse 16.04.2012.
  - Martin Gerde, CD Thánh Cả Giuse 22.04.2015.

*được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời  
sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.*

### Lịch trình Thánh Lễ tháng 04.2019

T6	05.04.	44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hl. Dreifaltigkeit. Lúc 19:00giờ Thánh Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
T7	06.04.	Thánh Lễ Mãn Tang Ông Phêrô Vũ Văn Thế lúc 15:00giờ tại Herz Jesu - Eilperstr. 14. 58091 Hagen.
T7	13.04.	59557 Lippstadt. Liebigstr. 6. St. Pius. <b>Ngân Khánh</b> Anh Chị Nam Thảo. Thánh Lễ lúc 16:00giờ.
T5	18.04.	<b>Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể</b> tại Herz-Jesu. GabelsbergeStr. 2 – 59425 Unna. Thánh Lễ lúc 17:00giờ
T6	19.04.	<b>Chúa chịu chết</b> tại St. Elisabeth - Haldenstr. 12 – 44623 Herne. 10:00giờ Tỉnh Tâm cho Gia Đình Trẻ. Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh lúc 17:00giờ.
T7	20.04.	<b>Vọng Phục Sinh</b> tại St. Elisabeth - Haldenstr. 12 – 44623 Herne. Tỉnh Tâm cho Cộng Đồng lúc 10:00giờ. Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 18:00giờ.
CN	21.04.	<b>Đại Lễ Phục Sinh</b> tại Hl. Dreifaltigkeit. Helmholtzstr. 7 - 44649 Herne. Đại Lễ lúc 15:00giờ

T2	22.04.	58099 Hagen. Overbergstr. 67. Tại Christ-König. TL lúc 15:00giờ
T7	27.04.	59425 Unna. Gabelsberger-Str. 2 tại Herz-Jesu. Thánh Lễ lúc 15:00giờ Giỗ Đầu Cụ Bà Anna Trần Thị Lâm.
CN	28.04.	<b>Lòng Thương Xót Chúa.</b> St. Elisabeth - Haldenstr. 12 – 44623 Herne. Lúc 14:00giờ Thánh Lễ
<b>Báo trước lịch lễ Tháng Năm + Sáu 2019 Nếu không có gì thay đổi.</b>		
T4	01.05.	<b>Bổn Mạng Cộng Đoàn Thánh Cả Giuse.</b> 46119 Oberhausen. Klosterhardter Str. 10. 14.30g GT - 15g TL.
T6	03.05.	44147 Dortmund. Westerblichstr. 42. St. Michael. 14g30 GT - 15g00 TL
T7	04.05.	Herz Jesu - Gabelsberger str. 4 - 59425 Unna. 15:00giờ Thánh Lễ Thanh Thiếu Niên Cộng Đoàn- CTTĐVN
T7	11.05.	St. Michael. Markstr. 19. 33813 Bielefeld. <b>Ngân Khánh</b> AC Minh Hồng lúc 15:30g
CN	12.05.	Hành Hương Banneux. 12:30giờ Thánh Lễ tại Banneux
T7	18.05.	44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hội Trường Xứ Dreifaltigkeit. 11:00giờ Thánh Lễ cho Cao Niên.
CN	19.05.	45149 Essen. Ginterweg 44. Zur Heilige Familie. 14:30GT - 15:00TL
T7	25.05	33605 Bielefeld. Stieghorster Str. 31. St. Bonifatius. Thánh Lễ lúc 15:00giờ mừng <b>Bổn Mạng</b> Cộng Đoàn và Ca Đoàn Vincentê + <b>Ngọc Khánh</b> ÔB Vui Lành + <b>Ngân Khánh</b> AC Đại Diễm
CN	26.05	CĐ Nữ Vương
T5	30.05	<b>Chúa Thăng Thiên.</b> 44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Hội Trường Xứ Dreifaltigkeit. 14:00giờ Thánh Lễ Giới Trẻ. Ban Thanh Thiếu Niên.
T7	01.06	St, Elisabeth Parkstr. 2. 59192 Bergkamen. 15:00giờ Thánh Lễ <b>Thành Hôn</b> Anh Chị Tú và Anna Nguyễn.
T7	15.06	59555 Lippstadt. Elisabethstr. 4. St. Elisabeth. 14g30 GT - 15g00 TL
CN	16.06	44649 Herne. Helmholtzstr. 7. Aller Dreifaltigkeit. 15:00giờ Thánh Lễ Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
T7	22.06	<b>Bổn Mạng</b> CĐ Các Thánh Tử Đạo VN. St. Barbara - Am Römerberg 1 - 59192 Bergkamen. 15:00TL
T7	29.06	58099 Hagen. Overbergstr. 67. Christ-König. 14g30 GT - 15g00 TL

**Tuyên Uý: Pater Franz Nguyen SAC - Glockenstr. 7 - 44623 Herne**

Tel.: 02323-1474998 Handy: 0177-3737453

Home Page: [www.songdao.de](http://www.songdao.de) - Email: [franz.nguyen@pallottiner.org](mailto:franz.nguyen@pallottiner.org)

Vietn. Kath. Mission - Bank im Bistum Essen

Iban: DE 65 3606 0295 0013 2250 10 - Bic: GENODED 1BBE